



# มือบทะลักจ่อเป้า โค่นรัฐบาล.ม.ม. ปชป.ระดมป้อม

'ตู'กร้าวไม่ปล่อยฆาตกรลอยนวล  
'จำลอง'ถึง'สนธิ'แถลงท่าทีพธม.  
ปชป.จวกพรรคร่วมบาทีสักยาลัย

"รัฐบาล-เพื่อไทย" ดับข่าวลือยุบสภาผ่า  
ทางตัน "สุรนันทน์" ยันไม่มีแนวคิดออก พ.ร.ก.  
นิรโทษหิงทวน ปูดฝ่ายตรงข้ามถือฤกษ์ 11 โมง  
วันที่ 11-11-2556 ระดมคน ★ มีต่อหน้า 15



▲ ระดมคน มวลชนคนเสื้อแดงมาร่วมเวที นปช. เพื่อคนไทยปกป้องประชาธิปไตย หลังสนามฟุตบอล SCG เมืองทองธานี กันอย่างล้นหลาม ขณะที่มือบตัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ยังปักหลักต่อสู้อย่างเข้มข้น โดยมีการขยายพื้นที่หลังเวทีออกไปจนถึงสี่แยกคอกวัว.

## มือบทะลัก

☆ ต่อจากหน้า 1

จาก "อโศก-สีลม-ซอยอารีย์ ด.พหลโยธิน" สมทบมือบคนได้ไหลรวมมือบราชดำเนิน ปชป.จากป่าที่พรรคร่วมฯตีสองหน้า ดันสัญญาณปวกท่ออายุชั่วคราว โคน 3 แสนแห่ร่วมชุมนุมวันพิพากษา "จำลอง" คิง "สนธิ" โดดคุมเกมมือบได้ คอ.รศ.ห่วงมือบชุมนุมมือที่สามสวมรอยปวน อังการข่าวพบกลุ่มจ้องปั่นสถานการณ์รุนแรงหลายพื้นที่ สั่งตั้งด่านสกัดเข้มขนอาวุธ-ระเบิด ประกาศใช้แก๊สน้ำตา 11 จุด "บก.ลายจุด" รวมพล "หมิ่นอิ" ด้านนิรโทษฯหมาแข่งจี "รบ.ป.มาร์ค" ขอโทษประชาชนเดือนไทยเฉยดูให้ตีใครคือฆาตรกร ขณะที่ นปช.เลิกโชว์หลังหนุนรัฐบาล "ปู" "ตู" กร้าวไม่ปล่อยคนสั่งฆ่าลอยนวล นิรโทษฯพันพิฆาตรถตั้ง "ปู-พท.ตั้ง" วุฒิบ "มาร์ค-ปชป." พุ่งแหงหน้า

แม้พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงสัตยาบันประกาศสัญญาประชาคมว่าจะไม่นำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยมาพิจารณาอีกแล้วแต่ฝ่ายต่อต้านกลับไม่ไว้วางใจพร้อมยกระดับ

การชุมนุมเป็นการขับไล่รัฐบาล โดยบางฝ่ายเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนล่าสุดพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันเป็นเพียงข่าวลือไม่มีการยุบสภาผ่านทางต้น ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงจัดกิจกรรมแสดงพลังเพื่อปกป้องรัฐบาล

## พท.ดับข่าวลือไม่ยุบสภาผ่านทางต้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงกระแสข่าวคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเสนอให้ยุบสภาแก้ปัญหาการชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่า ไม่เป็นความจริงเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีแค่การเชิญหัวหน้าพรรค 4 พรรคมาให้สัตยาบันล้ม พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นการปล่อยข่าวเพื่อหวังผลทางการเมืองและพรรคสอบถามไปยังรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่มีการยุบสภาเพราะไม่ใช่ทางออกของประเทศ จะเสียเงินหลายพันล้านบาทเลือกตั้งทั้งที่สภาเหลือเวลาอีกแค่ปีกว่าเท่านั้น ได้

รับข้อมูลว่าในวันที่ 11 พ.ย. เวลา 11.00 น. ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะใช้แผนแม่น้ำ 3 สายระดมมวลชนจากถนนสีลม ถนนอโศก และซอยอารีย์ ด.พหลโยธิน มาที่ถนนราชดำเนิน เป็นห่วงว่าจะมีมือที่ 8 มาก่อวาระระหว่างทาง และใส่ร้ายว่าเป็นฝีมือรัฐบาลรวมทั้งยังเกณฑ์มวลชนจาก 10 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดละ 500-1,000 คน มาสมทบที่ถนนราชดำเนินอาศัยช่วงที่ศาลโลกจะอ่านคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปลูกระดมมวลชน พรรคประชาธิปัตย์ต้องการปลูกระดมมวลชนให้เกิดสงครามไทยกับกัมพูชารอบ 2 หรืออย่างไร

## ยื่น อสส.ยุบ ปชป.ล้มระบอบ ปชต.

นายพร้อมพงศ์กล่าวว่าแกนนำพรรคประเมินว่าหากวันที่ 11 พ.ย. คำตัดสินศาลโลกออกมาทางลบ พรรคประชาธิปัตย์จะยกระดับการชุมนุมมาขับไล่รัฐบาลทันที การอ้างว่าการลงสัตยาบันของ 4 พรรคร่วมรัฐบาลเป็นการสับขาหลอกไม่เป็นความจริงถือเป็นสัญญาประชาคม ไม่มีใครกล้าผิดคำพูดต่อ

ประชาชน ในสัปดาห์หน้าทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะไปยื่นอุทธรณ์คดีข้อหาการทุจริตในความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์มีเจตนาล้มล้างรัฐบาล โดยใช้ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมบังหน้าทั้งที่พรรคร่วมรัฐบาล แดงจุดยืนล้มล้าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมไปแล้ว แต่พรรคประชาธิปัตย์กลับไม่ยุติการชุมนุม และกระทำการก่อกวนบ่อนทำลายจะตั้งศาลประชาชนมาตัดสินคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าข่ายล้มล้างส่วนที่นายสุเทพจะเรียกร้องในเปอร์เซ็นต์การทุจริตแบบผิดๆ ต้องไปตรวจความผิดปกติทางจิต ปั่นกระแสเรียกความนิยมให้ตัวเอง และปลุกระดมประชาชน ยืนยันไม่มียกในรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ใช้ส.ย.ล.เปอร์เซ็นต์นายสุเทพ เพราะเป็นผลเสียต่อรัฐบาล

### เฉ่ง 40 ส.ว.ถ่วงความเจริญ

นายพร้อมพงษ์ศักดิ์ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ มอบให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความเอาผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับนายสมบุรณ์ ทองบุราณ อดีตร.ส.ว.โยธธ ที่พูดในยุทูปว่า มีชายชุดดำ 400 คน รวมตัวที่วัดธรรมกาย เพื่อมาก่อการชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์ ตามคำสั่งของ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งไม่เป็นความจริง ทราบว่าวัดธรรมกายที่ส่งคนไปแจ้งความเอาผิดแล้วเช่นกัน ส่วนที่ 40 ส.ว.ไม่ร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมาว่าเป็นการเล่นการเมือง เป็นตัวถ่วงความเจริญประเทศ ไม่อยากหาทางออกให้ประเทศ จะรวบรวมพฤติกรรม 40 ส.ว.เพื่อยื่นขอจรรยาบรรณต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 13 พ.ย.

### "เต็น" ปูดแผน ปชป.บุกทำเนียบ 12 พ.ย.

วันเดียวกัน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำเสื้อแดง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีน้ำหนักพอ ปชป.จะระดมพลจากต่างจังหวัดมาสมทบเวทีราชดำเนินในวันที่ 11 พ.ย.ให้มากที่สุด เพื่อเปิดศาลประชาชนพิพากษารัฐบาล ร้อยทั้งร้อยบรรยากาศการชุมนุม คนจะตะโกนว่ารัฐบาลต้องออกไป เมื่อศาลประชาชนพิพากษาแล้วก็วางแผนเดินขบวนไปปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล ในวันรุ่งขึ้นอ้างว่าไม่มีความชอบธรรมต่อไป นี้ไม่ใช่การคาดการณ์แต่เป็นข่าววงใน ความเคลื่อนไหวแบบนี้เสี่ยงว่าอำนาจนอกระบบจะฉวยโอกาสทำลายประชาธิปไตยอีกครั้งในรูปรัฐประหารหรือแบบอื่นๆ ขอเรียกร้องให้ ปชป.แสดงจุดยืนต่อไปนี้ 1. ประกาศไม่ยอมรับ

การรัฐประหารและออกมาคัดค้านทันทีหากเกิดขึ้น 2. แสดงจุดยืนไม่ยอมรับอำนาจรัฐจากกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 3. ถอดถอนความตึงเครียดในสังคม โดยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วยุติเวทีชุมนุม ประชาชนมีสิทธิ์ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล แต่ถ้าสมยอมกับเผด็จการ ทั่วโลกจะไม่เชื่อมั่นประเทศไทย เวทีสภาคือคำตอบ ยกวัน ปชป.จะปฏิเสธระบบรัฐสภาไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว

### รบ.ปัดวุ่นถึงออก พ.ร.ก.ทิ้งทวน

เย็นวันเดียวกัน นายสุรพันธุ์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าหากวันที่ 11 พ.ย.รัฐบาลรับมือไม่ได้จะมีการประกาศ พ.ร.ก.นิรโทษกรรมและยุบสภาว่า วันนี้ข่าวลือเยอะ ชัดเจนว่าเรื่องปราสาทพระวิหารจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจนายกฯและทุกคน ส่วน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมทุกอย่างสิ้นสุดแล้ว ถ้ามีการหยิบยกเรื่องเหล่านี้พยายามพันให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อนำไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตย คิดว่าไม่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง จะเห็นว่าหัวหน้าพรรคต่างๆออกมาให้สัตยาบัน รวมทั้งวุฒิสภาอยากให้มีการประชุมตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้มีความเคลือบแคลงใดๆ รัฐบาลไม่สนับสนุนที่จะหยิบยก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมขึ้นมาอีกหากวุฒิสภาว่างไป ประชาชนที่คัดค้านสบายใจได้ ส่วนกลุ่มอื่นๆที่กระดืบเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแล้วพยายามยกกระดืบล้มล้างรัฐบาล ต้องขอว่าอย่าทำเลย ส่วนกระแสข่าวตนจะลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกฯก็ไม่มียังทำงานเต็มที่ ยืนยันจะช่วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และ ร.ม.ว.กมล ภัทร รัชการัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถึงที่สุด จะไม่ยอมให้อำนาจที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเข้ามาคุกคามระบอบประชาธิปไตยของไทยไปได้

### จกปาที่ รบ.-พรรคร่วมฯตีสองหน้า

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจกล่าวไปบอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี 4 หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงสัตยาบันยืนยันจะไม่นำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดท้ายกลับเข้ามาพิจารณาในสภาต่อไปว่าเป็นแค่ปาที่การเมืองของรัฐบาลเมื่อจวนตัวไม่สามารถตัดทอนกระแสและพลังประชาชนที่คัดค้านได้ จึงอาศัยมือพรรคร่วมรัฐบาลซื้อเวลาต่ออายุรัฐบาลช่วงหนึ่งเท่านั้นที่ไม่สามารถไว้วางใจสัตยาบันนี้ได้ และจะยังทำไป

☆ มีต่อหน้า 16  
☆ ต่อจากหน้า 15

ประชาชนไม่เชื่อถือ ไม่มีประโยชน์เลย จำยังมีพฤติกรรมตีสองหน้า หน้าหนึ่งทำเป็นถ้อยเชิงยุทธวิธี ไม่ใช่ถ้อยเชิงยุทธศาสตร์ ไม่แสดงความสำนึกในความผิดพลาด อีกหน้าหนึ่งสั่งระดมคนเสื้อแดงจากภาคอีสานและภาคเหนือรวมถึงชาวบ้านให้ใส่เสื้อแดงสังหารข้าราชการทั่วประเทศสั่งโดยวจาให้ชนส่งจังหวัดจัดรถบัสหรือรถตู้ ขนมวลชนร่วมสนับสนุนคนเสื้อแดง กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้าราชการออกไปให้ข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นเรื่องดี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเวทีการปราศรัยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วย รัฐบาลใช้ทุกวิถีทาง เพื่อให้สังคมเห็นว่ายังมีคนที่เห็นด้วยกับรัฐบาล

### มันใจคนแห่ร่วมมือบด้าน 3 แสน

นายองอาจกล่าวต่อว่า ส่วนใน กทม.สถานีตำรวจทุกพื้นที่ได้รับคำสั่งให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กล่าวร้ายต่อผู้ที่มาชุมนุม โดยให้ข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงว่า รัฐบาลยอมถอยแล้ว แต่ทำไมผู้ชุมนุมยังไม่ยอม ทั้งที่ข้อเท็จจริงถอยไปไกลไป จึงเป็นการใช้ยุทธวิธีที่ผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อรัฐบาลและนายกฯเอง อีกไม่นานจะทราบผลร้ายนี้จะสะท้อนกลับถึงรัฐบาลอย่างไร มันใจว่าในวันที่ 11 พ.ย. จะมีประชาชนผู้รู้ตื่นออกมาชุมนุมโดยสงบตามสิทธิรัฐธรรมนูญมากถึง 3 แสนคน คนเฝ้าถนนบนถนนราชดำเนินตามที่พูดกันว่า จากสามแสนเป็นสามแสนกำลังจะเกิดขึ้นจริง เพราะคนไทยไม่เชื่อมั่นคำพูดใดๆของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกต่อไปแล้ว

### ปชป.เร่งยื่นซักฟอก รบ.สัปดาห์นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า แกนนำพรรคได้หารือแล้วว่า จะยื่นขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์นี้ เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นก่อนปิดสมัยสามัญนิติบัญญัติปลายเดือน พ.ย.นี้ ประเด็นหลักคือ 1.การทุจริตและขาดทุนในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล 2.กรณีการใช้งบประมาณจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบ ซึ่งบริหารจัดการผิดพลาดจนเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก และกรณีอื่นๆ โดยอ้างว่าการจัดชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมภายใต้การนำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ ส.ส.ของพรรคไปร่วมได้ในฐานะประชาชน และคาดว่าจะการชุมนุมจะยืดเยื้อ หลังการเปิดศาลประชาชน เพราะแกนนำจะดำเนินการตามมติของผู้ที่มาชุมนุม

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. กล่าวถึงการประชุมวุฒิสภา วันที่ 11 พ.ย. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่า ยืนยันว่า คราวนี้กลุ่ม 40 ส.ว. จะให้ความร่วมมือเต็มที่เข้าร่วมประชุมแน่นอน เบื้องต้นมีผู้ขออภิปรายแล้ว 50 คน ที่ผ่านมามีบางส่วนอาจมองว่าหากพิจารณาเร็วจะช่วยแก้ปัญหาชาติให้เร็วขึ้นไม่ดีหรือไม่เกี่ยวกับเพราะมือบที่มาได้มีท่าทีจะก่อความรุนแรงและประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวุฒิสภากำหนดวันประชุมล่วงหน้าในวันที่ 11 พ.ย.ไว้แล้ว แต่มาพลิกผัน โทษกระแสดังกล่าวร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะร่วมคว่ำร่างมาก่อน เมื่อถามว่าสังคมมองว่ากลุ่ม 40 ส.ว. ดึงเกมเพื่อรอผลคดีปราสาทพระวิหาร นพ.เจตน์ตอบว่า ไม่เกี่ยวข้องยังไม่รู้เลยว่าผลจะออกมาอย่างไร เมื่อถามว่าการพิจารณาของวุฒิสภาจะเสร็จก่อนผลคดีปราสาทพระวิหารหรือไม่ นพ.เจตน์ตอบว่า เป็นสิทธิของ ส.ว. แต่ละท่าน หากผู้ที่ตั้งชื่อไว้ไม่ถอนลงเร็วไม่ได้

## วิปวุฒิสภาติกรอบถกวันเดียวจบ

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี เลขานุการวิปวุฒิสภา กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม วันที่ 11 พ.ย. นี้ จะพิจารณาเรื่องเดียวโดยไม่มีการอื่น ทราบว่ามี ส.ว. ร่วมโหวตคว่ำร่างอย่างน้อยกว่า 120 เสียง มีผู้เข้าชื่อขออภิปรายประมาณ 60 คน คนละ 10 นาที และลงมติให้เสร็จภายในวันที่ 11 พ.ย. อย่างช้าเวลา 22.00 น. จะไม่ขยายเวลาไปอีก เพราะเห็นตรงกันจะคว่ำร่างอยู่แล้ว ไม่รู้จะลากเวลาให้นานออกไปทำไม

## "เรื่องใคร" ขึ้นยุบ ปชป.ล้มล้างปกครอง

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. กล่าวว่า วันที่ 11 พ.ย. จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ เข้าข่ายกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังประกาศจะจัดตั้งศาลประชาชน เพื่อพิพากษาคดีบุคคลอื่น ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 197 ประกอบมาตรา 3 ขอให้สั่งคุ้มครองฉุกเฉิน และตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสี่

**"ประชา" ขึ้นไม่ถึงขั้นจัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ**

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ เทือก-

สุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่ามีการวางแผนใช้มือสโนเปอร์สังหารว่า พูดสร้างราคาให้กับตัวเองมากไปหรือเปล่าระบอบประชาธิปไตย การดูแลผู้ชุมนุม ไม่มีใครใช้อาวุธจริง ไม่เหมือนกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมาที่ใช้อาวุธจริงจนมีคนเสียชีวิต 99 ศพ และวันที่ 11 พ.ย. รัฐบาลเตรียมแผนรับมือไว้หมดแล้ว ไม่ถึงขั้นต้องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และไม่ต้องงอกำลังทหารเสริม ส่วนการติดป้ายเขตใช้แก๊สน้ำตาบริเวณแนวกันเชิงสะพานม้ามวังรังสรรค์ เป็นเพียงการเตือนไม่ให้รุกล้ำเท่านั้น รวมถึงให้ ผ.บ.ตร. ดำเนินการเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลการชุมนุมถูกหักเบียดแล้ว เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ.บ.ทบ. เรื่องข่าวปฏิวัติบ้างหรือไม่ พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผ.บ.ทบ. พุดมาตลอดว่าไม่มี

## อัด "เทือก" ปูดสโนเปอร์ลีลาชั่ว

นายประชา ประสพดี รมว.มหาดไทย กล่าวว่า นายสุเทพพระบู่จะมีมือสโนเปอร์สังหารว่า ตั้งสมมติฐานได้ 2 ข้อ คือ 1. อากาศหนาวผวาประสพหลอน กลัวจะเกิดเหตุการณ์เหมือน พล.ต.ชิตติยะ สวัสดิผล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีมีการใช้สโนเปอร์เด็ดขาด ไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้ว 2. ชั่ว ยุยง สร้างสถานการณ์ให้ผู้ชุมนุมเกิดความคลั่ง โกรธเกรี้ยว รู้สึกว่ากำลังถูกคุกคาม จากนั้นอาจสร้างสถานการณ์ เช่น ใช้ปืนที่มีเสียงดังยิงโดยไม่หวังผลตัวบุคคล แต่ต้องการให้เกิดการลุกฮือของฝ่ายเคลื่อนไหวประชาชนตั้งสติอย่าตกเป็นเครื่องมือและถ้าหากเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียเกิดความไม่สงบ นายสุเทพต้องรับผิดชอบหลายข้อหา รวมถึงข้อหากบฏ

## มท.1 สั่งจวกกลุ่มชาวบ้านยุติชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย มีคำสั่งสั่งผ่านทางวิุทธราชการกระทรวงมหาดไทยถึงผวจ.ทั่วประเทศว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าการเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะรับลงชัดเจนแล้ว จึงให้จังหวัดและอำเภอชี้แจงกับประชาชนถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงชี้คั่นในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเชิญชวนทุกฝ่ายยุติการชุมนุม ให้สังคมกลับสู่ความสงบ

## ผบ.ตร.กั๊วมือที่ 3 สวมรอยป่วน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และ ผอ.ศอ.ร.ส. เปิดเผยว่า สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ บุคคลที่ไม่หวังดีที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์เป็นห่วงสถานการณ์ชุมนุมที่มีหลายกลุ่มเคลื่อนไหวชุมนุมได้กำชับให้เพิ่มความเข้มในการตรวจค้นอาวุธพื้นที่โดยรอบการชุมนุม ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมและระบายน

การจรรยาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ที่น้อยที่สุด ศอ.ร.ส. จะดำเนินการทุกอย่างในกรอบของกฎหมาย ใช้การเจรจาเป็นหลัก การข่าวรายงานว่า มีบุคคลบางคนพยายามนำอาวุธเข้าในพื้นที่การชุมนุม ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย

## เตรียมใช้แก๊สน้ำตา 11 จุด

ที่ บข.น. เทียงวันเดียวกัน พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบ.ช.น. ในฐานะโฆษก บข.น. แถลงข่าวเมื่อเวลา 08.45 น. ว่า มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้หนังสือตักยิงหัวนอตขนาดใหญ่เข้าไปในตู้ป้อมยามตำรวจสันติบาลบริเวณสะพานม้ามวังรังสรรค์หน้าตู้แตก หัวนอตตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ตรวจสอบกล้องซีซีทีวีเพื่อหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้ว บข.น. ขอวิงวอนกลุ่มผู้ชุมนุมกรุณาอย่าสร้างสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ และประสานยานิติกร ล้ำเหลือ แกนนำคปท. รับปากจะหาความจริงส่วนพื้นที่ที่จะใช้แก๊สน้ำตาอยู่ในขั้นการเตรียมการ 11 จุด ที่มีปราการปิดกั้นความมั่นคงจะมีขั้นตอนปฏิบัติเป็นสากล เบื้องต้นจะเจรจาถ้ายังดื้อดั่งจะเข้ามาในบริเวณปราการหวงห้ามเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตากับกลุ่มผู้ชุมนุม

## การข่าวมือบจ้องสร้างสถานการณ์

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ศอ.ร.ส. กล่าวว่า ศอ.ร.ส. ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ที่คลาดเคลื่อนทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง หรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนก ใช้วิจารณ์ญาติให้ตีก่อนโพสต์ข้อความใดๆที่อาจผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 อนุ (1) (2) และ (5) ยืนยันว่า ศอ.ร.ส. ยังไม่มีนโยบายใช้กำลังเจ้าหน้าที่สายการชุมนุม หรือสกัดกั้นมวลชน มีเพียงชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนประจำจุดที่ประกาศพื้นที่ไว้ จากข้อมูลการข่าวมีแนวโน้มจะเคลื่อนมวลชนไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยทั้ง 3 จุด พยายามยกระดับให้เกิดความเสียหายและให้การจรรยาแก้ปัญหาและตามคดี สน.นางเล็งที่ 760/2556 ลงวันที่ 8 พ.ย. ได้ออกหมายเรียกนายนิติกร ล้ำเหลือ และนายอุทัย ยอดมณี ในความผิดละเมิด พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

## ตั้งจุดตรวจเข้มสกัดคนระเบิด

พล.ต.ต.อนุชารมยะนันท์ รองโฆษก ศอ.ร.ส. กล่าวว่า ด้านการข่าวทราบว่า มีกลุ่มบุคคลต่อต้านรัฐบาลสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงในหลายพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารราชการได้ ผอ.ศอ.ร.ส. จึง

กำชับให้ฝ่ายสืบสวนทุกระดับเพิ่มความเข้มสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีและใช้ความรุนแรง ให้เพิ่มความเข้มตั้งจุดตรวจ ซึ่งอาจขนย้ายลำเลียงอาวุธ วัตถุระเบิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการยิงจากอาวุธยิงระยะไกลรอบบริเวณพื้นที่ชุมนุมระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นบุคคลและพื้นที่เป้าหมาย จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดบันทึกภาพ และกำชับกำลังพลทุกหน่วย ห้ามนำอาวุธปืนพกติดตัวมาโดยเด็ดขาด ป้องกันเหตุแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

### ดีเอสไอเตือนมือบ-นายทุนผิด ก.ม.มันคง

ด้านนายจาริต เพ็งศิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกแถลงการณ์แจ้งเตือนแก่นักกลุ่มผู้ชุมนุมและกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุมกำลังกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ กรณีที่มีการชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หลังจากสภาฯมีมติถอนร่างนิรโทษกรรมทั้ง 6 ฉบับ จนพรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงสัตยาบันเป็นสัญญาประชาคมว่าจะไม่เสนอให้สภาฯหยิบยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้นพิจารณาอีก ย่อมทำให้ต้นเหตุ อันเป็นที่มาของการชุมนุมคัดค้านดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว แต่แก่นักกลุ่มผู้ชุมนุมกลับไม่ยอมรับ และยกระดับการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล มีกลุ่มทุนสนับสนุนการชุมนุมอยู่เบื้องหลัง หากข้อเท็จจริงการชุมนุมกีดขวางการใช้เส้นทางคมนาคม ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สำคัญ ถือเป็นภาระกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเกินกว่าขอบเขตของรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2551 และความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนอันจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร

### ห่วงบานปลายถึงจลาจล

นายจาริตกล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษรู้สึกกังวลต่อการกระทำของกลุ่มแกนนำและกลุ่มทุนดังกล่าวเมื่อมีการยกระดับการชุมนุมต่อเนื่องและขยายตัวมากขึ้นอาจเกิดความรุนแรงลุกลามถึงขั้นก่อการจลาจลสูญหายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ หากกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมและกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุมยังคงยกระดับการชุมนุมต่อไป จะเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความผิดตามบทกฎหมาย จึงแจ้งเตือนขอให้กลุ่มแกนนำผู้ชุมนุม

และกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุมหยุดการชุมนุมดังกล่าวเพื่อหยุดยั้งการกระทำความผิดอันร้ายแรงดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์บ้านเมืองได้คลี่คลายลงและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับการเคารพกฎหมายอันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความสงบสุขบนแผ่นดินไทย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

### 4 ร.ร.ประกาศปิดเรียนหนีมือบ

นายพินิจ เพชรคารา รอง ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา รักษาการผอ.โรงเรียนกล่าวว่า ได้ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าจะปิดการเรียนการสอน 1 วัน ในวันที่ 11 พ.ย. โดยแจ้งไปยังผู้ปกครอง และส่งข้อความแจ้งครูผู้สอน ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าวันที่ 12 พ.ย. จะต้องปิดเรียนต่อหรือไม่ ด้านนางแสงระวี วาจาฐ ผอ.โรงเรียนราชวินิตประถม กล่าวว่า เบื้องต้นประกาศปิดการเรียนการสอนวันที่ 11 พ.ย. เพราะโรงเรียนมีเด็กเล็กเกรงว่าจะเกิดความไม่สะดวก ขณะที่นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผอ.โรงเรียนวัดบวรนิเวศกล่าวว่า ประกาศปิดเรียนวันที่ 11 พ.ย. เช่นกัน เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศปิดเรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านนายวันชัย ทองเกิด ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวว่า โรงเรียนยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติ แต่ปรับรับเวลาเรียนให้เลิกเรียนเร็วขึ้นในเวลา 14.30 น. และงดกิจกรรมตอนเย็นและจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

### กทม.ประกาศปิด ร.ร.ในสังกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ปิดการเรียนการสอนในวันที่ 11 พ.ย. เป็นเวลา 1 วัน ขณะที่ กทม.สั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ชุมนุมเขตพระนคร วันที่ 11 พ.ย. ได้แก่ โรงเรียนราชพิพิธ โรงเรียนวัดตรีศกเทพ โรงเรียนวัดพระเชตุพน โรงเรียนวัดมหารัชมงคล โรงเรียนวัดมหาธาตุ โรงเรียนวัดราชนาคา โรงเรียนวัดราชบูรณะ โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส และโรงเรียนวัดอินทรวินัย ขณะที่มหาวิทยาลัยรังสิตประกาศงดการเรียนการสอนเพื่อเปิดทางให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมชุมนุมตามความสมัครใจ

### นิรโทษพ้นพิษความเชื่อมั่น รบ.ฮวบ

วันเดียวกัน เอแบคโพล สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย และความหวังต่อความสงบสุขของประเทศ" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในกรุงเทพฯและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ 1,053 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ย. โดยเมื่อ

นึกถึงพลังมวลชนที่รวมตัวกันขณะนี้ ร้อยละ 77.8 ตีใจที่เห็นถึงความสามัคคีของประชาชนชาวไทย ร้อยละ 22.7 รู้สึกเฉยๆ เพราะเป็นไปตามกระแส โดยเสียงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89 อยากให้ประเทศสงบสุข ร้อยละ 11 อยากให้รวมตัวกันต่อสู้ต่อไป ทั้งนี้ร้อยละ 72.1 ระบุความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง ร้อยละ 10.4 ระบุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.5 ระบุเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 69.8 ไม่คิดว่ารัฐประหารจะแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 30.2 คิดว่าช่วยได้

### เรตติ้ง "ปู-พท." ดิ่ง "มาร์ค-ปชป." แชนงหน้า

ขณะที่กรุงเทพฯเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,122 คน ทั่วประเทศ ในหัวข้อ "คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังรัฐบาลแถลงถอน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" พบว่าคะแนนนิยมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านอยู่ที่ร้อยละ 34.8 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 จากการสำรวจเมื่อเดือนมิ.ย. ขณะที่คะแนนนิยม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีอยู่ที่ร้อยละ 26.7 ลดลงถึงร้อยละ 13.7 ขณะที่คะแนนนิยมพรรคการเมืองพบว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยมร้อยละ 37.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ส่วนพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยม ร้อยละ 28.2 ลดลงร้อยละ 12.8 เมื่อถามว่า สถานการณ์ ณ วันนี้รัฐบาลควรยุบสภาหรือไม่ ร้อยละ 41.1 เห็นว่าควรยุบสภา ขณะที่ร้อยละ 38.7 เห็นว่าไม่ควร และร้อยละ 20.2 ไม่แน่ใจ เมื่อถามว่า เชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลจะถอนและไม่มีเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมอีกตลอดอายุรัฐบาลชุดนี้ ร้อยละ 46.2 ตอบว่าไม่เชื่อ ร้อยละ 27 เชื่อ และร้อยละ 26.8 ไม่แน่ใจ

ด้านสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอบถามความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,589 คน ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ย. เรื่อง 10 ทางออกเพื่อยุติความวุ่นวายทางการเมือง ณ วันนี้ ที่น่าสนใจ ร้อยละ 86.49 ขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงส่วนรวม ชื่อเสียงของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ ร้อยละ 60.51 ทุกฝ่ายต้องมีสติเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน ร้อยละ 57.96 เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างรัดกุมระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย ร้อยละ 36.67 ยุบสภาฯ เลือกตั้งใหม่ และร้อยละ 36.38 ยกเลิก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมทุกฉบับโดยเร็ว

### ยิงหัวนอตใส่ป้อม ตร.ทำเนียบฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 08.30 น. บริเวณป้อมตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาล ด้านเชิงสะพานมัมฉนวนรังสรรค์ใกล้กับจุดชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) มีการยิงหัวนอตใส่กระจกป้อมตำรวจแตกเป็นรูและกระจกแตกกร้าว แต่ตำรวจที่เข้าเวรรักษาการณ์ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการสอบถาม

เจ้าหน้าที่ตำรวจเวรรักษาการ ทราบว่าช่วงเกิดเหตุ มีเสียงดังเหมือนมีของแข็งกระแทกประตู จนทำให้ ตกใจคิดว่า เป็นกระสุน หลังสิ้นเสียงจึงได้ตรวจสอบ พบหัวนอตขนาดใหญ่นักอยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อเวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ทวีพงศ์ พงษ์สุนเนิน ผบก. ส.3 เดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล ที่รักษาการทำเนียบฯ พร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ทุกป้อมประตู

### กลุ่มรักษาจีรัจัดจัดการคนหมิ่นสถาบัน

เมื่อเวลา 10.00 น. กลุ่มรักษา ประกอบด้วย สมาชิกราษฎรทุก สหายราชสกุลต่างๆ อาทิ ราชสกุล ยุคล ราชสกุลเสวียงค์ ราชสกุลจักรพันธ์ ราชสกุล ดิศกุลฯ รวมทั้งแนวร่วมได้สัการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เชียงสะพานพุทธ และ จัดการเสวนาให้ความรู้ประชาชนให้เข้าใจถึงบทบาท ของพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล ประธานกลุ่มรักษา กล่าวว่า สิ่งที่พวกเราทำกันในวันนี้ เพื่อแสดงให้รัฐบาลเห็นว่า ประชาชนคนไทย ส่วนใหญ่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยเหลียวแล ไม่สนใจปล่อยให้มีคนและกลุ่มบุคคลกระทำการจามบังสถาบันตลอด เวลา อยากฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยออกมาจัดการคนเหล่านี้ อย่าให้พวกเราต้องออกมาจัดการกันเอง

### คปท.-ตร.ตรึงกำลังยับยั้งกันทั้งวัน

ด้านบรรยากาศการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อเนื่องเป็นวันที่ 32 ของ กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) และภาคีเครือข่ายประชาชน 77 จังหวัด ที่บริเวณแยกมัชฌิมวานรังสรรค์ 8. ราชดำเนินนอก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วม คปท.กับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่อยู่เชิงสะพาน มัชฌิมวานรังสรรค์คนละสองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม มีการยั่วยุโดยฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมมีการับจรวดกระด้าง ร้อนใส่เข้าแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน เพื่อ ตอบโต้กรณีเมื่อวันที่ 9 พ.ย. เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิด เครื่องเสียงรบกวนการปราศรัยของเวที คปท. ขณะที่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจับป้ายแข็งเตือนผู้ชุมนุมไม่ให้ รุกล้ำเข้ามาฝั่งทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า เป็น เขตใช้แก๊สน้ำตา ขณะที่ผู้ชุมนุมบางรายพยายาม ใช้กระຈေးสะเก็ดส่องแสงแดดใส่ตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชนที่อยู่ฝั่งทำเนียบรัฐบาล จนทำให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายทนไม่ไหวยกมือกลางให้ ผู้ชุมนุมเป็นการตอบโต้ ขณะที่บริเวณบนเวทียังคง เป็นการปราศรัยโจมตีการบริหารประเทศที่ผิดพลาด

ล้มเหลวของรัฐบาลสลับกับการแสดงดนตรีเพื่อชีวิต ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว

### खेलเกมขับไล่รัฐบาล "ปู"

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายอุทัย ยอดมณี ผู้ ประสานงาน คปท. และคณะแกนนำ นักศึกษา แลลง ยืนยันว่าเวที คปท.จะปิดหลักที่หน้ากองทัพบก ไม่ เคลื่อนขบวนร่วมกับกลุ่มใด จะเน้นการปฏิรูปประเทศ ไทยอาจใช้เวลานาน หากประชาชนเข้าใจการปฏิรูป ถองแท้จึงจะถึงเวลาขับไล่รัฐบาล แต่ในวันที่ 11 พ.ย. เวลา 10.00 น. แกนนำ คปท.จะยื่นไปหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ให้ตรวจสอบ ว่ามีกลุ่มชายชุดดำและพลเมืองต่างด้าวลักลอบเข้า ประเทศไทยบริเวณ จ.สุรินทร์ จ.สระแก้ว และ จ. ปราจีนบุรี ส่วนกรณีตำรวจติดป้าย "เขตพื้นที่ใช้ แก๊สน้ำตา ห้ามฝ่าฝืนบุกรุกเข้ามาโดยเด็ดขาด" ฝากบอกไปยัง พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบ.น. ว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองอย่างสงบ สันติ อหิงสา ไม่มีการใช้อาวุธ และไม่ได้ออกความ รุนแรง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามกดดันให้กลุ่ม ผู้ชุมนุมเกิดอารมณ์ปะทะ ส่วนที่ระบุว่าผู้ชุมนุมใช้ หนังสือติดยิงหัวนอตป่วนยืนยันว่าไม่มีให้ไปตรวจสอบ จากกล้องซีซีทีวี ถ้าพบผู้กระทำผิดจริงจะยินยอม ให้เข้ามาจับ ในวันที่ 11 พ.ย. เวลา 10.00 น. เครือข่ายจะมีเพื่อนทุกสถาบันและเครือข่ายธุรกิจ มาร่วมชุมนุม ส่วนกิจกรรมยังไม่ขอเปิดเผย

### คปท.นั่งรอแนวร่วม คจว.สมทบ

ขณะที่การชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชน โค่นระบอบทักษิณ (คปท.) และ กองทัพธรรมมูลนิธิ สันติอโศก ที่ถนนราชดำเนินนอก บริเวณแยกผ่าน ฟ้างถึงแยก จปร. แนวร่วมศิษย์ธรรมสันติอโศกจาก จังหวัดต่างๆ ททยอยมาร่วมชุมนุมต่อเนื่อง บางส่วน ค้างคืนเข้าสู่วันที่ 6 ด้าน ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ผู้ประสาน งานกองทัพธรรมมูลนิธิ กล่าวว่า หลังประกาศยก ระดับการชุมนุมขั้นสูงสุดเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา คปท.และกองทัพธรรมมูลนิธิจะยังไม่มีการเคลื่อน ขบวนไปสถานที่ใด เพราะต้องรอประชาชนที่จะ เดินทางมาเข้าร่วมชุมนุมจนถึงช่วงค่ำวันนี้ก่อน จากนั้น แกนนำจึงจะประเมินว่า มีจำนวนมากพอ ที่จะร่วมเคลื่อนขบวนหรือไม่ หากมีจำนวนมาก พอ ก็มีความเป็นไปได้ ที่กองทัพธรรมและ คปท. จะไม่เคลื่อนขบวน แต่หากมีจำนวนมากพอ ก็จะ ใช้รูปแบบเดิม คือ ประกาศและเคลื่อนขบวนทันที เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่สกัดกั้นได้ทัน

### "จำลอง" ดึง "สนธิ" ร่วมวงม็อบ

ต่อมาเวลา 18.00 น. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

กล่าวบนเวที คปท. ว่า วันที่ 11 พ.ย. เวลา 10.30 น. นายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรฯ คนสำคัญ และพวกตนจะแถลงท่าทีครั้งใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่บ้านพระอาทิตย์ จึงขอให้ประชาชนที่รอการออก มาร่วมชุมนุมของตนและนายสนธิ เตรียมออกมารวม ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ ได้นัดหารือทิศทางและแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่บ้านพระอาทิตย์ เวลา 09.00 น. จากนั้น ทั้งหมดจะร่วมแถลงท่าทีต่อสื่อมวลชน

### ภาคี 77 จว.รับลูกยกพลไล่ 3 จุด

เมื่อเวลา 19.40 น. ที่เวทีปราศรัยบริเวณแยก ผ่านฟ้ากลุ่มกองทัพประชาชน โค่นระบอบทักษิณ (คปท.) นำโดย พ.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ คณะเสนาธิการร่วม คปท. พร้อมด้วย กลุ่มกองทัพธรรม นำโดย ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ผู้ประสานงานกองทัพธรรมและกลุ่มภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน 77 จังหวัด นำโดยนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายฯ ได้ ร่วมแถลงบนเวทีประกาศยกระดับการชุมนุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. โดย พล.ร.อ.ชัยกล่าวว่า ใน วันที่ 11 พ.ย. จะเคลื่อนมวลชนไปทำงานสำคัญ 3 จุด ในเวลา 09.00 น. โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันที่ กำหนดเกมครั้งใหญ่ เคลื่อนไปอย่างนุ่มนวล แต่หนักแน่น ทะลุทะลวง แบบไม่ใช้อาวุธ สันติ อหิงสา ซึ่งหากไปแล้วเจอสิ่งกีดขวางก็จะข้ามไปยัง เป้าหมายให้สำเร็จและปลอดภัย

### แกนนำ คปท.อีกอัยยังไม่ร่วมขบวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 20.00 น. แกนนำกลุ่ม คปท. คปท. และกลุ่มกรีน พร้อมด้วย กลุ่มภาคีเครือข่ายประชาชน 77 จังหวัดหารือกัน อย่างเคร่งครัดที่บริเวณหลังเวที คปท. เนื่องจาก แกนนำ คปท. ในฐานะเป็นทัพหน้าระบุว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหว เพราะ ประชาชนยังมีความรู้ในการปฏิรูปประเทศไทยไม่มากพอ จึงต้องปักหลักให้ความรู้ประชาชน แล้วจึงจะเคลื่อนไหว ครั้งใหญ่ได้ แต่ถ้า 8 กลุ่มยืนยันจะเคลื่อนไหว คปท. ก็ยืนยันจะปักหลักชุมนุมที่หน้ากองทัพบก และยังไม่เคลื่อนมวลชนออกไป

### แจกไอติมคลายร้อนมือบราชดำเนิน

ด้านบรรยากาศของการชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ช่วงบ่ายเริ่มมีประชาชน ททยอยเข้าชุมนุมต่อเนื่อง แม้สภาพอากาศจะร้อน อบอ้าว โดยมีการแจกไอศกรีม น้ำดื่มแช่เย็น ให้ผู้

ชุมนุมได้คลายร้อน ส่วนการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยมีการวางกริดอาสากระจายทั่วบริเวณ โดยแกนนำมีแผนจะขยายพื้นที่บริเวณด้านหลังเวทีไปจนถึงแยกคอกวัว และมีการติดตั้งจอภาพติดตามขนาดใหญ่อีก 2 จอ เพื่อรองรับผู้ชุมนุมที่เหล่าประชาชนนักธุรกิจย่านต่างๆที่จะเดินเท้าเข้าร่วมชุมนุม ขณะที่บนเวทีนายองอาจกล่าวให้พลุส.ส.บัญญัติรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวชวนคนทำงานให้ลางานบริษัทครึ่งวันบ่าย รวมถึงข้าราชการมาร่วมชุมนุมในวันสำคัญ

## สวน “ธาริต” อย่าใส่ร้ายประชาชน

นายเอกนิติ พร้อมพันธุ์ ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ โฆษกเวทีหยุดกฎหมายล้างผิดคนโกงกล่าวว่า กรณีที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอระบุว่า ผู้ชุมนุมและผู้สนับสนุนการชุมนุมกำลังทำผิดกฎหมายนั้น ขอเตือนให้เลิกใส่ร้ายประชาชนเพื่อเอาใจรัฐบาลได้แล้ว ขนาดเลขาธิการ สมช.ก็ระบุชัดว่าไม่ผิดกฎหมาย

## นัดหยุดงาน-หยุดเรียนสั่งสอน รบ.

คำวันเดียวกันมีตัวแทนสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมสมทบแสดงตนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมบนเวทีอาทิตยครุอาจารย์และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าขงกลปทุมวัน ตัวแทนศิษย์เก่าขงกลพระนครเหนือ ตัวแทนศิษย์เก่าเทคนิคคนทบุรี ตัวแทนศิษย์เก่าเทคนิคลพบุรี กลุ่มนักกรศรีวิชัย กลุ่มนักกรเทือกเขาตะนาวศรีและตัวแทนกลุ่มคณาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนามกลุ่มจุฬาฯเชิดชูคุณธรรม นำโดยนายจรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์และคณะอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ

นายจรัสกล่าวตอนหนึ่งว่า วันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.11 น. เราจะนัดหยุดงาน ล้างงานทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนถ้ารัฐบาลยังไม่ประกาศยุติเงินอุดหนุนเรา สามารถนัดหยุดทุกวันอังคารที่มีการประชุม ครม.ได้ เราใช้การโห่เชียด แข่งขัน และได้ข่าวว่านักธุรกิจที่เสียภาษีเป็นแสนเป็นล้านต่อปีกำลังหามาตรการชะลอการจ่ายภาษีด้วย นี่เป็นมติของประชาชนพลเมืองเจ้าของประเทศ เราสู้โดยอารยะขัดขืน สันตือหิงสา ร่วมกันเป็นพลังที่ใหญ่ รัฐบาลที่สี่ต้องทำหน้าที่เป็นโต้วาทีที่ดีที่สุดให้ประชาชนชำระสิ่งสกปรกในบ้านเมือง “สุเทพ” ไม่โง่งพามวลชนยึดทำเนียบฯ

กระทั่งเวลา 21.10 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ขึ้นกล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่มีท่าทีจะสำนึกผิด กลับระดมอันธพาล

มาข่มขู่พี่น้องคนไทยขั้วรอยปี 53 คำสำคัญตัวผิดคิดว่าไม่มีคนไทยกลุ่มไหนกล้าลุกขึ้นต่อต้านอำนาจ

## ☆ มีต่อหน้า 19

## มือบทะเลัก

## ☆ ต่อจากหน้า 16

เถื่อนของเสื้อแดง วันนั้นคนทม. ไม่กลัวอีกต่อไปแล้ว แต่จะต่อสู้อย่างสงบ สันติ ปราศจากอาวุธให้เห็นว่าประชาชนเอาชนะมารร้ายด้วยวิธีการนี้ได้ แต่กลับบิดเบือนว่าตนจะพามวลชนบุกทำเนียบฯ บ้าหรือเปล่า แม้ยึดได้รัฐบาลก็ไปประชุมที่อื่นได้แล้วจะโง่งไปยึดเหมือนคนเสื้อแดงทำในปี 53 ทำไม่หลังเวลา 18.00 น. วันที่ 11 พ.ย. ขอให้คนในตระกูลชินวัตรเปิดโทรทัศน์รอดู ขอฝากไปถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบ.ช.น. ถ้าผู้ชุมนุมบาดเจ็บล้มตายสาบานจะถอดยศทั้งสองคนนี้อย่าคิดรับใช้พระราชด้วยการสลายการชุมนุม ขอให้ประชาชนที่อยู่ที่บ้านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ มาโชว์พลังคนรักชาติให้พระราชเห็น หากไม่สะดวกไปชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัด เตรียมพร้อม 100% รอฟังสัญญาณหลังเวลา 18.00 น.

## นปช.อุ้มเครื่องคิวเข้มแกนนำ

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. เปิดโรงเรียนการเมือง นปช. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระดับต้นครั้งที่ 22/55.56 เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวมวลชนของ นปช. ภายใต้อาณัติความขัดแย้งทางความคิด เรื่อง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับพรรคเพื่อไทย โดยนางธิดาดาวรรเศรษฐี ประธาน นปช. ขึ้นเวทีขอฉันทมติมวลชนเสื้อแดงกว่า 8 พันคนว่า ได้ข้อสรุปยังคงยุทธศาสตร์สองขาของ นปช.กับพรรคเพื่อไทยต่อไป นางธิดาระบุว่า ขาซ้ายของเราคือพลังต่อสู้ในรัฐสภา พรรคเพื่อไทยที่เป็นขาอีกข้างต้องมั่นโยบายเป็นพรรคของมวลชนต่อต้านเผด็จการและการรัฐประหารทุกรูปแบบ พรรคเพื่อไทยอาจถูกยุบไปอีกครั้ง โดยศาลรัฐธรรมนูญ แต่เขาไม่สามารถจัดการกับคนเสื้อแดงได้ถึงต้องเป็นสองขา พ.ร.บ.สุดซอย เมื่อพรรคร่วมรัฐบาลประกาศถอดหลัง กลุ่มมือบต้นควรต้องกลับบ้าน แต่ที่ไม่กลับเพราะเป้าหมายต้องการล้มรัฐบาล ต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยถอยหลังไปเป็นระบอบอำมาตย์เต็มรูปแบบ ดังนั้นเราต้องร่วมสามัคคีกันใหม่เพื่อขัดขวาง

## แดงพริบราชประสงค์ไม่ล้มขาดกร

อีกด้านที่เสื้อแดงราชประสงค์กลุ่มวันอาทิตย์สี่แดง นำโดยนายสมบัติ บุญงามอนงค์ นัดหมายคนเสื้อแดง จัดกิจกรรมต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ฉบับหมาแข่งภายใต้ชื่อ “กิจกรรม 10000up@ราชประสงค์” บรรยายภาคศึกษาคึกคักตั้งแต่ช่วงสาย มวลชนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยหลังไหลเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ปีกหลักอยู่บริเวณฟุตปาธหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า จนการจราจรสี่แยกราชประสงค์ติดขัดแทบเป็นอัมพาต มวลชนต่างชูป้ายค้านิรโทษกรรมหมาแข่งและชูป้ายประณามการสังสลายการชุมนุมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์อย่างดุเดือด พร้อมตะโกนคำว่า “ที่นี่มีคนตาย” และ “นิรโทษฆาตกร” รวมทั้งได้ผูกผ้าแดงที่ป้ายราชประสงค์รำลึกถึงเหตุสลายการชุมนุม เมื่อ พ.ค.53 ด้วย

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายสมบัตินำมวลชนอ่านแถลงการณ์หน้าป้ายราชประสงค์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับหมาแข่งว่าคนเสื้อแดงเป็นเสรีชน เมื่อเลือกรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมาบริหารประเทศเราขอแสดงความรับผิดชอบว่าจะไม่ยอมกลืนเลือด ไม่ล้มฆาตกร เราไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแบบสุดซอย ขอฝากไปถึงไทยเฉยที่มาเป็นกหวัดที่ถนนราชดำเนิน โปรดพิจารณาว่าคนที่ยืนอยู่บนเวทีเป็นพระเอกหรือฆาตกร โปรดระวังเสียงนกหวีดกลบความจริง ฆาตกรสวมบทพระเอก สวมหน้ากากคุณธรรม ใครประกาศเขตกระสุนจริง ใครฆ่าคนในเขตอภัยทาน

## บี.ร.บ. “มาร์ค-ปู” ขอโทษประชาชน

นายสมบัติกล่าวว่า วันนี้เรามี 2 รัฐบาลที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน คือรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ และอดีตรัฐบาลที่สั่งฆ่าประชาชนแล้วไม่แสดงความรับผิดชอบ ขอเรียกร้องให้อดีตนายกฯและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แสดงจริยธรรมทางการเมืองโดยการกล่าวขอโทษประชาชน นี่คือมาตรฐานการเมืองใหม่ที่ประชาชนกำหนดให้นักการเมือง และขอเรียกร้องให้ส.ว.ทำหน้าที่ยุติความขัดแย้งอย่าเอาโอกาสมาเป็นกลเกมทางการเมือง ขอเรียกร้องให้สถาบันตุลาการเป็นกหวัดที่กวัดการให้ประกันนักโทษการเมืองและท่ามกลางบรรยากาศที่มวลชนอาจเผชิญหน้ากัน ขอให้คนเสื้อขาว นักวิชาการ นักสันติวิธี ออกมาทำหน้าที่นี้ก่อนที่จะนองเลือดทั้งแผ่นดิน ไม่ใช่ออกมาตอนล่างเลือด หลังจากนายสมบัติกล่าวแถลงการณ์จบได้ชวนมวลชนเสื้อแดงชูบัตรประชาชนส่งสัญญาณไปยังนักเลือกตั้งว่านี่คืออาวุธของประชาชน ที่จะจัดการนักการเมืองไม่มีจริยธรรม เรียกเสียงโห่ร้องจากคนเสื้อแดงดังกึกก้อง จากนั้นแกนนำ นปช.ทั้งนายจตุพร พรหมพันธุ์ นพ.เหวง โตจิราการ และนางธิดาดาวรรเศรษฐี ประธาน นปช. เดินทางมาให้กำลังใจนายสมบัติเรียกเสียงเฮจากคนเสื้อแดงดังสนั่น

## “ตู” ลั่นไม่มีวันทรยศวีรชน

นายจตุพรกล่าวว่าเรามีจุดยืนเหมือนกันคือ ความตาย บาดเจ็บ และการสูญเสียอิสรภาพของ ประชาชนต้องไม่สูญเปล่าด้วยการลากมาตรกรเข้า สู่กระบวนการยุติธรรม วันที่ 12 ธ.ค.นี้ จะเป็น วันที่อัยการนำนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ ส่งศาล เพื่อสั่งฟ้องข้อหาฆ่าคนตาย เราต้องนำขบวนการ ประชาธิปไตยไปให้ถึงวันนั้นให้ได้ จนถึงวันนี้ยัง ไม่มีความสำนึกจากมาตรา 112 ส.ส.ไทยกำลังถูก บิดเบือนจนเข้าใจว่าพระราชมาตราเป็นวีรบุรุษแต่ คุณเป็นพวกฆ่านักประชาธิปไตย เราจะไม่มีวัน ทรยศวีรชนที่มาร่วมตายพลีชีพเพื่อวันนี้ของพวกเขา เรา ความตายของเขาต้องได้รับการตอบแทนด้วย ความยุติธรรม ขอให้เชื่อมั่นว่าชัยชนะจะอยู่กับ ประชาชนที่ยึดความถูกต้อง

ต่อมาช่วงบ่าย กิจกรรมของกลุ่มวันอาทิตย์ สีแดง เกิดสะดุดลงชั่วคราว เนื่องจากแกนนำ นปช.ที่มาร่วม ได้นำมวลชนส่วนหนึ่งเดินทางกลับ ไปชุมนุมเวที นปช. ซึ่งจัดที่เมืองทองธานี ทำให้ เหลือมวลชนสีแดงอิสระที่ไม่ขึ้นกับ นปช.และ พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับ บก.ลายจุดอยู่ ไม่มากนัก เมื่อนับคนที่มาร่วมงานปรากฏว่าไม่ ครบ 1 หมื่นคนตามเป้า ทางกลุ่มจึงเดินทางจัด กิจกรรมต่อโดยผูกผืนผ้าแดงโยงทั่วถนนราชดำริ นำมวลชนมาแปลอักษรเป็นภาษาอังกฤษว่า “murder” แปลว่ามาตรากร และแจกแฮมเบอร์เกอร์ให้กับผู้ชุมนุม จัดรายการประชาชน 3.0 ที่แยกราชประสงค์ก่อน จุดเทียนรำลึกผู้เสียชีวิตจากการสลายชุมนุมแล้ว สลายตัวกันที่สุดในที่สุด

## นปช.กักโขว์พลังป้องรัฐบาล ปชต.

ช่วงเย็นวันเดียวกัน ที่ลานอเนกประสงค์ หลัง สนามฟุตบอล SCG เมืองทองธานี กลุ่ม นปช.จัด เวทีปราศรัย (นปช.เพื่อคนไทยปกป้องประชาธิปไตย) มีเหล่าคนเสื้อแดงหลายหมื่นคนทั้งในเขต กทม. และปริมณฑลตลอดจนคนเสื้อแดงจังหวัดต่างๆ จัด ขบวนแรลลี่ ชนมวลชนมาร่วมรับฟังการปราศรัยส่งผล ให้กวจจรจรรอบเมืองทองธานีติดขัดเป็นอัมพาต ทุกสาย การจัดชุมนุมครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแกนนำ

นปช.ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรม แบบสุทธขอย พร้อมใจออกมาร่วมเวทีกันพร้อมหน้า ทั้งยังได้อานิสงส์ถ่ายเทคสดจากสถานีเอเชีย ๓๓ เดท ที่เคยตัดสัญญาณรายการทั้งหมดของ นปช.ออกไป โดยแกนนำประกอบด้วยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช. พาณิชย์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย นายก่อแก้ว พิกุลทอง พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย เป็นต้น และมีนาย วีระกานต์ มุสิกพงศ์ นางธิดา ถาวรเศรษฐ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ตลอดจน ส.ส.พรรคเพื่อไทยอีกหลาย คนที่ไม่เคยขึ้นเวที นปช.มาก่อนก็เข้าร่วมเวที

นายวีระกานต์กล่าวว่า การชุมนุมวันนี้มีขึ้น เพื่อปกป้องประชาธิปไตยเพราะกำลังมีกลุ่มที่กำลัง โคนล้มรัฐบาล แม้จะทำตามระบอบที่ถูกตั้งแล้ว คนเสื้อแดงจึงยอมไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีการเผชิญหน้า กันเพราะห่างจากมือบต่อด้านถึง 30 กม. เรายัง สันติไม่ต้องการใช้กำลัง ใครจะเป่านกหวีดก็ไปไหน หากคนเสื้อแดงมาชุมนุมกันมากในวันนี้นักหวีด คงไหลลงคอไปเอง

## “ตู” ปลุกล้านแดงสู้มือบไล่

ต่อมาเวลา 19.45 น. นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า หลังจาก วันที่ ๒ พ.ย.ที่มีคำวินิจฉัยของศาลโลกเรื่องปราสาท พระวิหาร พรรคประชาธิปัตย์จะลาออกจากการชุมนุม ไปอีก 9 วัน ถึงวันที่ 20 พ.ย. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะตัดสินคดีแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว.และจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ บิบบให้นายกรัฐมนตรี ยุบสภา เขาต้องการให้เกิดภาวะสุญญากาศ แต่ รัฐบาลจะไปเสี่ยงยุบสภาไม่ได้ จะไม่ลาออก เดียว มันบอยคอต ประเทศจะสงบถ้าประชาธิปัตย์ชนะ เลือกตั้ง แต่จะไม่เกิดขึ้นในชาตินี้ คนเสื้อแดงเคย เข้าชื่อเป็นล้านแต่ครั้งนี้จะรวมตัว 1 ล้านคนเต็ม แผ่นดิน จะปกป้องจะพลีชีพเพื่อระบอบประชาธิปไตย ยอมอะไรก็ยอมได้ แต่ไม่ยอมให้มาตรากรกลับมา มี อำนาจอีก ตั้งแต่นี้ขอให้อยู่ในฐานะที่มันอย่างสงบ ตาไม่กะพริบ ชักเสื้อแดงให้พร้อมหลายชุดเตรียมพร้อม เสิบียงเราอาจต้องมีการต่อสู้กันอีกครั้ง